

Họp mặt chđ đđ minh bạch: Cđn họp tác và sáng tạo hơn nữa

Ninh Bình, ngày 12-13, tháng 6 năm 2014, đại diện của 17 tổ chức xã hội dân sự hoạt động tích cực trong lĩnh vực minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị hiệu quả đã tham dự cuộc họp mặt đầu tiên về Chđ đđ Minh bạch.

Chương trình do tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) khởi xướng với mục đích chia sẻ, học hỏi và thảo luận về hành động tập thể đđ tạo ra các tác động xã hội mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo và đại diện của 17 tổ chức đầu đđng tình rằng cđn cũng cần mối quan hệ tương hỗ giữa các tổ chức xã hội dân sự và giới truyền thông. Các tổ chức xã hội dân sự cần sử dụng truyền thông để tiếp cận, xây dựng niềm tin và kêu gọi sự tham gia của người dân tốt hơn.

“Các tổ chức xã hội dân sự nắm trong tay bằng chứng cơ sở, đó là nền tảng vững chắc để chúng tôi đưa tin. Chính phủ có thể bác bỏ lập luận của truyền thông khi không có bằng chứng đđ mạnh. Nhưng không một nhà hoạch định chính sách nào có thể phớt lờ tiếng nói của người dân, những người chịu tác động nhiều nhất bởi chính sách”

– Ông Phan Lợi, Chủ tịch Hội đđng Khoa học, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đđng – MEC



Ông Phan Lợi (trước) đđ cao mối quan hệ giữa các tổ chức xã hội dân sự và giới truyền thông

Khi thảo luận về các nghiên cứu khoa học như là công cụ đđ vận động chính sách, hầu hết người tham dự đầu đđng tình với quan điểm này. Dữ liệu từ nghiên cứu chính là những bằng chứng chắc chắn, với điều kiện người làm nghiên cứu phải tiếp cận sáng

tạo nhằm gây ình hưìng tìt hơn tới các cìp ra quyìt ñình. Bên cạnh ñó, “văn hóa tranh luận” cũng là vùn ñì ñáng bàn.

“ ì Việt Nam, các nhà nghiên cứu vùn chưa cìi mì với phìn biện và tranh luận xã hội vùn sùn phìm cìa họ. Nếu chúng ta muìn có những sùn phìm nghiên cứu tìt hơn, “văn hóa” này cùn phìi ñược thay ñìi”.

– Tiìng sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giám ñìc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triìn – DEPOCEN

Muìn có ñược sự ìng hộ và hì trợ cìa Chính phì, các tì chức xã hội dân sự phìi thì hiện ñược tinh thùn xây dựng, khì năng hì trợ và tính minh bạch, bên cạnh việc cung cìp những giìi pháp thiìt thực và hiệu quì.

Công tác vận ñộng chính sách muìn thành công phìi có sự nìu phìi hợp, liên kìt giữa chuyên gia ñộc lập, các viện nghiên cứu cìa nhà nước và giới truyìn thông. Một tiìng nói ñơn lì sẽ khó ñược lìng nghe nhưng hàng triệu tiìng nói ñược các phương tiện truyìn thông ìng hộ chìc chìn sẽ thu hút ñược sự quan tâm.



Các chuyên gia nghiên cứu ng⊗i cùng những nhà hoạt động xã hội đ⊗ chia s⊗ kinh nghiệm vận động chính sách

Trong khi th⊗o luận các sáng ki⊗n và dự án đ⊗ tạo ra những thay đ⊗i cụ th⊗, v⊗n đ⊗ liêm chính trong thanh niên và liêm chính học thuật đã mang lại cho người tham dự nhi⊗u suy nghĩ và c⊗m xúc. **Kh⊗o sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2011** c⊗a Minh bạch Qu⊗c t⊗ cho th⊗y 72% thanh niên s⊗n sàng h⊗i lộ vì lợi ích cá nhân. S⊗ liệu này không nhằm truy⊗n đi c⊗m xúc tiêu cực trong người dân mà đặt ra yêu c⊗u tìm gi⊗i pháp cho v⊗n đ⊗ mang tính toàn c⊗u này.

Thanh niên là đ⊗i tượng d⊗ bị t⊗n thương b⊗i các những nhi⊗u vô hình nhưng có kh⊗ năng gây ra hậu quả hữu hình. Câu chuyện v⊗ một c⊗ nhân ph⊗i đ⊗i mặt với sự t⊗y chay và gặp khó khăn khi tìm việc do bạn tr⊗ này trước đó đã tham gia một chi⊗n dịch v⊗ phòng, ch⊗ng tham những cho th⊗y: các t⊗ chức xã hội dân sự nên đóng vai trò hướng d⊗n và b⊗o vệ khi làm việc với thanh niên.

Cu⊗i cùng, ph⊗n trình bày sinh động v⊗ sáng ki⊗n **Đ⊗i tác Chính**

ph **m** của người sáng lập TT, bà Nguyễn Thị Kiều Viên, đã nhận được những phản hồi tích cực và ý kiến ủng hộ, cùng rất nhiều ý tưởng và bước đi tiếp theo từ tất cả thành viên tham gia. Các thành viên cũng chia sẻ quan điểm rằng Chính phủ mới là một sáng kiến cần thiết và rất thích hợp để các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam vận động chính sách nhằm tăng cường sự minh bạch của chính phủ.